





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus, news1live)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. กล่าวถึง ความพร้อมด้านมาตรการรองรับนโยบายการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 4 นำร่องใน 4 จังหวัด และอีก 1 พื้นที่ ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ว่า ขณะนี้ คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีมาตรการรองรับแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นมาตรการที่ มท. ได้กำหนด เช่น ให้สถานบริการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะมีเมามา ซึ่งคาดว่าจะมีการออกเป็นกฎกระทรวง มท. ขณะเดียวกันมีการขอความร่วมมือกับสถานบริการในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ใช้บริการก่อนเดินทางกลับบ้าน</p> <p>สำหรับแนวทางปฏิบัติของ สร.จะมีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1.เครื่องมือในการใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ปัจจุบันถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องใช้ตามมาตรฐานการแพทย์ ได้มอบหมายให้ อัย.พิจารณาลดมาตรฐานลงมา เพื่อให้ประชาชนและสถานบริการสามารถนำไปใช้ตรวจวัดได้เอง 2.การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะต้องมีความเข้มข้นขึ้น 3.การขอความร่วมมือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากพบผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรืออยู่ในภาวะมีเมามาแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร และ 4.เตรียมความพร้อมกรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุต่างๆ หน่วยงาน สร. จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายบัตรใบเดียวเข้าสถานพยาบาลได้ทุกที่จะนำร่องใน 4 จังหวัด คือ จ.แพร่ จ.เพชรบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ จ.นราธิวาส ซึ่งจะมีการฝึกอบรมในวันที่ 8 ม.ค. 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยเลือก จ.ร้อยเอ็ด เปิดงานแบบออนไลน์ และในอีก 3 จังหวัดจะเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถามถึงข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของระบบข้อมูล เนื่องจากล่าสุด รพศ. อุดรธานี ถูกแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบ ทำให้เกิดปัญหาการให้บริการประชาชน นพ.ชลน่านกล่าวว่า มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายประชาชนใบเดียว</p>	
<p>นโยบายการฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, ทวีช่อง NBT, hfocus, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและขอบคุณภาคีเครือข่าย “1-M doses HPV Vaccine: Together We Succeed” ที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยที่อายุต่ำกว่า 45 ปี ได้สำเร็จเกินเป้าหมาย 1 ล้านโดสก่อนครบกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเร่งด่วน หรือ Quick Win 100 วัน ใน 32 จังหวัด และจะทยอยฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11-20 ปี ที่เหลืออีก 1.6 ล้านคน พร้อมจะจัดหาวัคซีนเข็มสองกระตุ้นในปีหน้า</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เร่งผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ hfocus, news1live)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. มอบนโยบายการผลิตแพทย์ปฐมภูมิ และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ในระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม สู่ความเป็นเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 สิงหาคม 2567 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยปี 2567 สบข. จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2568-2577 แผนระยะยาว 10 ปี จะขยายการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมนวัตกรรมสุขภาพได้ครบ 9 คนต่อ 1 สถานีอนามัย/รพ.สต. และครอบคลุมทั้ง 9,820 แห่งทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p>รพ.เอกชน ปฏิเสธรับคนต่างชาติ ในภาวะวิกฤต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, hfocus, ch7)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง กรณี นทพ.ชาวใต้หวั่นประสบอุบัติเหตุรถเกี่ยวชนจนหมดสติ แต่ถูกปฏิเสธการรักษาจาก รพ.เอกชน ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ.รัฐ ว่า ได้สั่งการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทำผิดกฎหมายอะไรบ้าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับ รมว.ก. ท้องเที่ยวฯ ทราบว่านายกฯ มีนโยบายต่อเรื่องของการให้หลักประกันสุขภาพ นทพ. รัฐบาลอาจต้องเข้ามาดูแล จะไปดูรายละเอียดวิธีการต่อไป ส่วนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นสิ่งที่จะต้องทำคือ 1.แสดงความรับผิดชอบ 2.แสดงออกให้เห็นว่าเรามีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา 3.แสดงให้เห็นว่าเรามีความพร้อมระยะกลาง ระยะยาวอย่างไร และ 4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องมีมาตรการพูดคุยกันให้ความเข้าใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทหาณ์ ยืนยันว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นโดยระบบที่รองรับไว้ และพร้อมที่จะดำเนินการให้มีความเชื่อมั่นและเกิดความมั่นใจ</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส. พร้อม สพด. ได้ลงพื้นที่สอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ รพ.เอกชนดังกล่าว รวม 5 ปาก เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอต่อ รมว.สธ. วันที่ 14 ธ.ค. นี้ ทั้งนี้ สบส. จะพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่อง การปฏิเสธคนไข้ในภาวะวิกฤต ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 36 ซึ่งจะมีการประชุมหาข้อสรุปในสัปดาห์หน้า ส่วน สพด. จะพิจารณาเรื่องมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ผจก., เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, fm91bkk., bugaboo, posttoday, mcot, thereporters, today.line, ejan, thebangkokinsight, tnn, pptv, thejournalistclub, moneyandbanking, inn, true, thebetter, nation, thaipost, thethaiger, springnews, ch7)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง ได้เดินสังเกตการณ์ปริมาณฝุ่นละอองที่บริเวณแยกราชประสงค์ หลังค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้น ย้ำพื้นที่ กทม. ต้องมีฉีดน้ำพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจเครื่องรถยนต์ให้มากขึ้น ยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งแก้ปัญหา และอย่าใช้คำว่าเป็นฤดูกาล เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เผยจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ ให้เผาถ่าน้อยลง ประสานประเทศเพื่อนบ้าน ลาว หากจะนำพืชผลกลับเข้ามาขายในไทยและยังมีการเผาซากก็ต้องถูกจัดเก็บภาษี นำเงินมาช่วยในการหยุดไฟป่า หรือบำบัดซากพืชผลการเกษตรไปพัฒนาทำอย่างอื่นได้ ส่วนที่เมียนมาให้ฝ่ายทหารเข้าไปพูดคุย</p> <p>ด้าน นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยได้วางแผนรับสถานการณ์ฝุ่นในระยะสั้น กลาง ยาว ให้ครบถ้วนที่สุด ทั้งเพิ่มมาตรการทางภาษีสำหรับผู้ที่ก่อมลพิษ เชิญชวนให้เปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าและรถที่ใช้เครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 5 สร้างความตระหนักให้กับภาคสังคม ภาคเกษตร เอกชน ร่วมกันแก้ปัญหาให้ยั่งยืน ให้ฝ่ายรัฐบาลนิติบัญญัติจับมือแก้ปัญหาให้ยั่งยืน ยกเป็นวาระแห่งชาติให้จริงจัง โดยพรรคร่วมรัฐบาลพยายามขับเคลื่อนการออก ร่าง พ.ร.บ. กฎหมายสะอาด เข้าสู่สภา แล้ว วันที่ 14 ธ.ค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, tnn, pptv, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับเริ่มวิกฤต คุณภาพอากาศช่วง 1-2 วันข้างหน้า ปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ที่หวังประชาชน โดยเฉพาะจราจร วินมอเตอร์ไซด์ไรเดอร์ แรงงานก่อสร้างที่ต้องทำงานกลางแจ้ง เสี่ยงกระทบสูงสุด สั่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เตรียมพร้อมสำรองหน้ากากอนามัย/N95 ล่าสุดพิชณโลก นนทบุรี สมุทรสาคร เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่น PM 2.5 แล้ว ขณะที่กรมอนามัย- กรมควบคุมโรค เร่งสื่อสารความเสี่ยงวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้าน</p>	
<p>ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตม่น้ำพอง จ.กาญจนบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, thaitabloid, Thai Today News)</p> <p>- ตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้มีข้อห่วงใยและสั่งการให้ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ ดำเนินการรับผู้ป่วยโรคตม่น้ำพองมารักษาในกรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะนี้ได้ประสานและนำส่งตัวผู้ป่วยเดินทางมาถึงสถาบันโรคผิวหนังแล้ว โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินและให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม</p>	
<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ hfocus)</p> <p>-รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ปี 2566 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ทบทวนอดีตและแสวงการณ์สู่อนาคต” ทำอย่างไร ระบบหลักประกันสุขภาพฯ จะมั่นคงและยั่งยืน สิ่งสำคัญคือบุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมตั้งเป้าประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คาดปี 70 มีแพทย์ประจำอยู่ รพ.สต.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในงานรณรงค์เผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการภายใต้คอนเซ็ปต์ Let her Smile "รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไปของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม" เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในโรคมะเร็งเต้านมให้ผู้ป่วยและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยและทำให้เส้นทางการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเต็มไปด้วยความหวังและรอยยิ้ม</p>	
<p>การขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตำแหน่งสายงานทั่วไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- ดร.ปริญญา จิตอร่าม ดร.ริชชี สาริระ พร้อมด้วย ดร.กฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง และนางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล ประธานชมรมสุขศึกษา (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนและเครือข่ายนักสาธารณสุข เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมยื่นหนังสือกับสำนักงาน กพ. เรื่องการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตำแหน่งสายงานทั่วไปเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการสายงานสาธารณสุข รวมทั้งในการประชุม อ.ก.พ. มีมติเห็นชอบเพิ่มสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ในหน่วยงาน สป.สธ. จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปปรับเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับกลุ่มตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในการจัดบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบและประเมินผล นอกจากนี้ยังติดตามเรื่องเงินประจำตำแหน่งจากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษ พตส. จากสำนักวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอีกด้วย</p>	
<p>การเลือกของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, thaitabloid, Radio-สวท.)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้ประกอบการดำเนินการได้เรียบร้อย มีการแสดงรายการสินค้าและราคาครบถ้วน พร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. ลงพื้นที่ร้านโกลเด้น เฟลซ สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ</p>	
<p>เฝ้าระวังโฆษณาสินค้าผิดกม.บนแพลตฟอร์มออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, Thai Today News)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.แทนเลขาธิการ ออย. ประชุมร่วมกับ อี-มาร์เก็ตเพลสและแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok และ Grab ทหารจัดการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มการโฆษณาที่ถูกต้อง พร้อมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภค</p>	
<p>การประชุมวิชาการวันโรคระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, btripnews)</p> <p>- นายวิชาญ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวันโรคระดับชาติ จัดโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรรางวัลคนดี ศรีวัณโรค และหน่วยงานดีเด่นด้านวัณโรค ประจำปี 2566 ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวัณโรค 26 ราย และ 18 หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานวัณโรค</p>	
<p>เตือนอันตรายขนมไข่น้ำผึ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, TNN)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกระแสขนมไข่น้ำผึ้งกำลังเป็นที่นิยมในแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งตรวจสอบพบไม่ได้รับการอนุญาตจาก ออย. ไม่มีฉลากภาษาไทย ถือเป็นการนำเข้าอาหารโดยผิดกฎหมาย ขอให้เด็กและนักเรียนตระหนักถึงอันตราย อย่าเสี่ยงรับประทาน กำชับสถานศึกษาและขอความร่วมมือผู้ประกอบการในชุมชน ร่วมกันสังเกตร้านค้าบริเวณ รร. และร้านขายของชำทั่วไป ช่วยกันตักเตือนถึงอันตรายจากขนมที่ไม่มีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สสอ.เบตง กล่าวว่า แจ้งเตือนเด็กนักเรียนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมไข่น้ำผึ้งที่กำลังเป็นกระแสในออนไลน์ ที่ต้องเคี้ยวกินน้ำหวานรสผลไม้จากด้านใน ส่วนไข่น้ำผึ้งที่เคลือบเปลือกด้านนอกต้องคายออกเพราะร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ นอกจากเสี่ยงติดคอจากการเคี้ยวกลืนแล้ว สารที่เคลือบขนมยังเสี่ยงล้าไส้อุดตัน หากตกค้างเป็นก้อนขวางในลำไส้ขับถ่ายไม่ได้อาจถึงขั้นผ่าตัด อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>ลือที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, nationweekend)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย แฉลงกลางสภา ฯ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการประกาศให้รัฐสภาเป็นเขตปลอดบุหรีไฟฟ้าและบุหรีโดยสมบูรณ์ เนื่องจากสภาฯ คือสถานที่ออกกฎหมายให้คนทั้งประเทศปฏิบัติตาม ตนไปเที่ยวท่องเที่ยว พบรมต. และ ส.ส.บางคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองของลูกหลาน จากข้อมูลพบว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอายุ 20 ปีโดยประมาณ และขณะนี้ระบาดไปถึงโรงเรียนระดับประถม มัธยม ซื้อง่ายผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย</p>	
<p>กฎหมายรองรับธุรกิจรังนกนางแอ่น</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thereporters)</p> <p>- นายชาญวิทย์ ทิพย์มณี ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกนางแอ่น ส่งหนังสือขอคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสประกอบธุรกิจรังนกที่มีอยู่ทั่วประเทศ สมาคมฯ พยายามผลักดันกฎหมายให้รังนกนางแอ่นเก็บและครอบครองได้เพื่อส่งออก ทั้งนี้ไทยผลิตรังนกเป็นลำดับ 3 ของโลก แต่ยังคงขาดกฎระเบียบและกฎหมายรองรับ เนื่องจากนกนางแอ่นเป็นสัตว์สงวนคุ้มครองที่ห้ามเก็บและครอบครอง โดยสมาคมฯ ประชุมร่วมกันเพื่อทำร่าง พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 ใกล้เสร็จแล้ว เหลือกฎหมายลูกรองรับเพื่อให้ออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้ แต่ยังมีข้อบังคับอื่นเกี่ยวกับกรมโยธาและผังเมือง กรมอนามัยและเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านตัวแทนพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปจะตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้ และยื่นญัตติเข้าสู่สภานำสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป</p>	
<p>โรคไทรอย</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, isranews)</p> <p>- นพ.อนรรักษ์ สารภาพ นพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า สถานการณ์โรคไทรอยใน จ.ปัตตานี ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องในหลายอำเภอ รวม 108 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และแนวโน้มการติดเชื้อยังคงมีสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับวัคซีนของเด็กในพื้นที่มีน้อย พร้อมเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์อายุที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ม.รังสิต ออกแถลงการณ์กรณีอุบัติเหตุการเผา</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ออกแถลงการณ์ถอดบทเรียนกรณีอุบัติเหตุการเผากับภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก เรียกร้องแพทย์ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายและต้องระมัดระวังการใช้ไฟหรือความร้อนกับผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์แผนไทยคนดังกล่าว รวมถึงสถานพยาบาลต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันสภาการแพทย์แผนไทย และก.สธ. ควรเร่งรัดการสอบสวนข้อเท็จจริง และหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเรียกร้องต่อผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้ตระหนักและมีความระมัดระวังในการใช้ไฟและความร้อนต่อผู้ป่วยด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p>	